

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ					
๑	นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๒	นายสิทธิพร สุวรรณมิตร	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๓	นางสาวลำไย สีสยามดัย	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๔	นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๕	นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น	อาจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๖	นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๗	นางสาวลอรรัตน์ พัวพิทยาเลิศ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๘	นายกฤษณะ คูเทียม	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๙	นางสาวสุภาพร ขำจันทร์	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๐	นางสาวทวิวรรณ ศรีสุขคำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	รองศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๑	นายอภิชาติ บัวกล้า	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๒	นายณรงค์ ใจเที่ยง	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๓	นายวรเทพ แซ่ล่อง	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๔	นางอรพินท์ อินศวร	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๕	นางสาววาทิตา พงษ์ภูมัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๖	นายกิตติศักดิ์ เจริญฮั่ว	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๒ ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ					
๑๗	นางเกศราพรพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑๘	นางสาวโสภา อำนวยรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑.๓ ผู้ที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๑๙	นางสาวสนธยา สุขยิ่ง	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสรุ้ผลการประเมิน
๒๐	นายศราวุฒิ แสงคำ	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสรุ้ผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๒๑	นายปรัชญา นวนแก้ว	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๒	นายไพศาล จีฟู	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๓	นายกมลรัตน์ นามมณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๔	นางเริงฤทัย ศิริรักษ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๕	นางสาวนภาพร บุญมี	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๖	นางสาวพัชรียา อัมพุด	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๓/	นางสาวศุภลักษณ์ อดิษฐ์	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๘	นายณัฐ นาเอก	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๙	นายศุภชัย วันประโคน	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๐	นายชาญชัย พรหมมี	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๑	นางสาวชมนาด สิงห์หันต์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๒	นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๓	นายพีรพงษ์ สืบแสน	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๔	นายเกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๕	นายกฤษฎา สารทอง	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓๖	นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย	อาจารย์	สาธาณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓๗	วาทีรอยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ	อาจารย์	สาธาณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ					
๓๘	นางสาวบุณยทริกา เทพสุคนธ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๙	นางสาวชยาณัญญ มณีวรรณ	อาจารย์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๐	นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ	อาจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๑	นายศักดิ์สิทธิ์ อิมแมน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๒	นายประสิทธิ์ ซอล้ำเจียก	รองศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๓	นายอาทิตย์ นันทขวาง	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๔	นายธนกันต์ สอนกัน	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๕	นายพิษณุ เจนดง	อาจารย์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๖	นายณวิญญ เสริฐผล	อาจารย์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๗	นายอาทิตย์ ทิมอวม	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๘	นางสาวเพ็ญภา คล้ายสิงห์โต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศิลปศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๙	นางสาวนฤมล เสถียรยะ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๐	นางสาวภาวิณี จันทร์วิจิตร	อาจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๑	นายนรินธน์ นนทมาลัย	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๒	นางสาวนภเกตุณ ลิงห์คำ	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๓	นางทัฬหพัชญ์ ศรีรัตยาวงค์	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๔	นายเอกพงษ์ เรือนอุ้น	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๕	นายวัฒน์พงศ์ สุทธภักดิ์	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบตามผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๕๖	นางสาวนิจติยา สุวรรณสม	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๕๗	นายจักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๘	นายชัยพัฒน์ ลาพินี	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๙	นางสาวพกาสุคนธ์ เมฆรัตน์ชัย	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๖๐	นายชิตติ เกตุคำ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๖๑	นายวิทยา ชัยวังเย็น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕. ผู้ที่อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ					
๖๒	นายสุรศักดิ์ เส้าแก้ว	รองศาสตราจารย์	เภสัชศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๖. ผู้ที่อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ					
๖๓	นายมณเฑียร มณีธรรม	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
๗. ผู้ที่อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ					
๖๔	นายไผ่แดง ขวัญใจ	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๕	นางสาวนิโลบล คำยันต์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๖	นายจิรพัฒน์ คล้อยปาน	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๗	นายนพรัตน์ สุริยะไชย	อาจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๘	นายกร.รวิวุฒิ ระวังเหตุ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๖๙	นายอหิทธิ วลัยชัย	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗๐	นางสาววรรณภากร พรประเสริฐ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗๑	นายจักรินทร ศรีวิไล	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗๒	นายสุธี เมฆบุญสงลาภ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗๓	นางสาวกฤษณา พุกอินทร์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๗๔	นางสาวพัชรินทร์ สังวาลย์	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓/๕	นายบัณฑิตพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ์	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๓/๖	นายรัฐภาคย์ หัทยาวิสัยพรรณ	อาจารย์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๓/๗	นายนคร คำร้อง	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๓/๘	นายอำนาจ ออนสอาด	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๓/๙	นางสาวอดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๔๐	นายสุริยาวุธ ประอ้าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๔๑	นายสาคร เมฆรักษาวิช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๔๒	นายณนันท ศุภศิริพงษ์ชัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๔๓	นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นิติศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
๔. ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ					
๔๔	นางสาวจิรวรรณ สุวรรณสุจริต	อาจารย์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๕	นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร	อาจารย์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๖	นางสาวนภา ราชตา	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๗	นายณัฐวุฒิ สัพโส	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๘	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๙	นางสาวเกษแก้ว เสียงเพราะ	รองศาสตราจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๙๐	นางสาวมนชนก ชูวรรณะปกรณ์	อาจารย์	สาธาณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕